



## รายงานการประชุม

ประชุมประชาคมระดับตำบล

ในการร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ร่วมกันแก้ไขปัญหา  
 ปรัชชาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่  
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่

ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร  
 ส่วนตำบลหนองไผ่ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
 หนองไผ่ สัตส่วนประชาคมระดับตำบล และนอกสัดส่วนประชาคม  
 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.)

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โดย

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่  
 สัตส่วนประชาคมระดับตำบล และนอกสัดส่วนประชาคม

รายงานการประชุมประชาคมระดับตำบล

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพุธที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

\*\*\*\*\*

ผู้เข้าประชุม (รายชื่อตามเอกสารแนบ)

เมื่อที่ประชุมพร้อม นายเอกพงษ์ เทศวิรัช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอง ในฐานะตำแหน่งกรรมการและเลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่านายสุนทร ทองฤทธิ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอง ประธานกรรมการ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงต้องให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ที่ประชุม เลือกนายธวัชชัย ตันติโรจน์ รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอง เป็นประธานในที่ประชุมคราวนี้ (มติเป็นเอกฉันท์)

ประธานเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

นายธวัชชัย ตันติโรจน์

วันนี้เป็นการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เรียน ท่าน....คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอง ท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอง ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลทุกท่าน ที่มาประชุมในวันนี้ ผมนายธวัชชัย ตันติโรจน์ รองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกท่านได้เสียสละเวลามาร่วมประชุมกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอง เรื่องที่เชิญประชุมในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ การกำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น และแจ้งแนวทางพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความเดือดร้อน ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ผมประธานในที่ประชุมก็ขอน้อมรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากที่ประชุม เพื่อที่จะนำไปพัฒนาตำบลหนองโองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโอง

ที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

เป็นการประชุมครั้งแรก

ที่ประชุม รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๓

## เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

นายธงชัย เทียงตรง

ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ชักจูงแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) เพื่อให้การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลง และแก้ไข แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขรวมถึงการดำเนินการจัดทำแผน และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการทำ และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่อำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) กระทรวงมหาดไทย จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ และแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ดังนี้

## ๑. การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น

๑.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในท้องถิ่นหรือผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นตามรูปแบบการจัดประชาคมท้องถิ่นรายละเอียดปรากฏในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๘๑๐.๓/ว ๗๕๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ตามข้อ ๑.๑ ให้ดำเนินการด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ดังต่อไปนี้

๑) ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ การประชุมประชาคมท้องถิ่นหรือคณะทำงานต่างๆ สามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

๒) ใช้หรือส่งข้อเสนอทางเอกสาร/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์/การใช้แบบสอบถาม-ตอบรับข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่นในระบบเอกสาร ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนี้ต้องแจ้งให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยเปิดเผยอย่างน้อยสามวัน และกำหนดเวลาในการรับข้อเสนอเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยเจ็ดวัน

เอกสารแบบฟอร์มที่ใช้สอบถาม-ตอบรับข้อเสนอการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับประชาชนอย่างน้อย ต้องมีประเด็นปัญหา/สาเหตุของปัญหา/แนวทางการแก้ไข (หรือสิ่งที่ประชาชนต้องการจะให้ดำเนินการ)/สถานที่ดำเนินการ

๑.๓ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy) โดยการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัล

ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ศัพท ที่บเล็ด โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ ออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดทำเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการ แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงการใช้แอปพลิเคชันเพื่อบริการประชาชนในการพัฒนา ท้องถิ่น

๑.๔ การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นในรูปแบบใด ๆ หากสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ เพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปิดโอกาสในการสื่อสารเพื่อให้ประชาชน ในท้องถิ่นได้ทราบเป็นการทั่วไปและเปิดเผยแล้ว ก็ให้ดำเนินการประชุมประชาคม ท้องถิ่นได้ตามปกติ และให้จัดทำประกาศแจ้งผลการประชุมประชาคมท้องถิ่นให้ ประชาชนได้ทราบโดยเปิดเผยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ประชุมประชาคมท้องถิ่นสิ้นสุด ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศผลการประชุมไว้ ณ ที่ทำการหรือสำนักงานองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ลงในเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานที่อื่นที่เห็นว่ามี ความเหมาะสม

๑.๕ การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกครั้ง กรณีไม่ อาจเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นได้ให้แจ้งผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับคณะกรรมการที่ เป็นบุคคลภายนอกและขออนุญาตต่อผู้บริหารท้องถิ่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้นับรวมเป็นจำนวนของผู้ที่มาเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นด้วย

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๔.๑ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

นายธวัชชัย ตันติโรจน์

ก่อนจะพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๖ ขอเรียนให้ทราบถึงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ ขอเชิญ นายธวัชชัย เทียงตรง ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ

นายธวัชชัย เทียงตรง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การ เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธ้ ได้ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธ้ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ ปรากฏว่ามีโครงการที่ต้องการเพิ่มเติม (รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว จึงต้องจัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม การบริหารราชการ เพื่อบรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจัดประชุมประชาคมตำบลขึ้นในวันนี้ สำหรับรายละเอียดโครงการปรากฏตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่าน

น.ส.สุธิดา จันทร์โชติ

ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๖,๙ ตำบลหนองไธ้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสุรินทร์ และโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒,๗ ตำบลหนองไธ้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดสุรินทร์ เนื่องด้วยถนนทั้ง ๒ เส้น ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง ทำให้สภาพถนนปัจจุบันมีการชำรุดทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ ยิ่งในช่วงฤดูฝน มีน้ำหลาก น้ำท่วมขัง ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเส้นทางถนนที่ใช้ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็ว เพื่อเป็นการยกระดับถนนและผิวทางให้มีความปลอดภัยและสะดวกรวดเร็ว และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทั้ง ๒ เส้นทางขึ้น โดยขอเพิ่มเติมโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธ้ เพื่อพิจารณาทางงบประมาณมาพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ของกฎหมายกำหนด ซึ่งทางผู้บริหารมองเห็นว่าเป็นโครงการที่ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยเร่งด่วน ซึ่งหากใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธ้ตามปกติแล้ว จะเกิดความล่าช้าและเสียโอกาสในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว จึงจะมีการเสนอขอกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อดำเนินโครงการ โดยจะต้องผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และขออนุมัติสภาท้องถิ่นต่อไป ในส่วนรายละเอียดตามเอกสารแบบ ผ.๐๑ เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๒ จะเป็นในส่วนรายละเอียดโครงการพัฒนา และแบบ ผ.๐๒/๒ สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

โครงการพัฒนา และแบบ ผ.๐๒/๒ สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

นายธวัชชัย ตันติโรจน์ มีท่านใดจะสอบถามอะไรอีกหรือไม่ขอเชิญครับ

ที่ประชุม - ไม่มี

นายธวัชชัย ตันติโรจน์ ถ้าไม่มี ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาว่าจะให้เพิ่มเติมโครงการดังกล่าวหรือไม่

มติที่ประชุม ขอมติที่ประชุมครับ

มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

นายธวัชชัย ตันติโรจน์ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ..... ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นางสาวสุธิดา จันทร์โชติ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธสง

(ลงชื่อ) ..... ตรวจสอบรายงานการประชุม  
(นายธงชัย เทียงตรง)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธสง

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจและรับรองรายงานการประชุม  
(นายเอกพงษ์ เทศวิรัช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธสง

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธสง

(ลงชื่อ) ..... ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายธวัชชัย ตันติโรจน์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธสง

ประธานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไธสง